



279  
280

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วได้มีพรรคพวกของ ศูนย์กลางนิสิตฯ โค้ช เลียบตัดโซ่ประตูใหญ่ภายนอก  
 ประชุมเสี้ยมนายแฉพวกที่มาชุมนุมได้เข้าไปชุมนุมที่บริเวณลานโซ่โซ่ไฟ ที่ศูนย์กลางนิสิตฯ วิชาวน  
 โค้ช เปิดอภิปรายและมีการแสดงดนตรีตลอดเวลา ๗/๗/๖๖/๖๖/๖๖/๖๖/๖๖. ข้าราชการโลกกลับมา  
 บัง สน.ชนะสงครามเมื่อเวลา ประมาณ 23.00 น. เศษ ต่อมาในวันที่ 5 ตุลาคม 2519 เวลา  
 16.00 น. ข้าราชการหน้าหรือเวรสลับสวนคดีจราจรอยู่ที่/ สน.ชนะสงคราม จนกระทั่งเวลา 24.00 น.  
 ข้าราชการออกเวร ข้าราชการว่ายังมีการชุมนุมกันอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้าราชการเจ้าหน้าที่  
 ตำรวจ 1 นายหนึ่ง จึงได้นำรถจักรยานยนต์ออกไปตรวจที่บริเวณสนาม วิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้มีประชาชน  
 โค้ช โหรงและพยายามชักชวนกันบุกเข้าไปใน ม.ธ. กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่จับกุม ศูนย์กลางนิสิตฯ  
 และได้มีการขว้างปาของแข็ง เข้าไปในใน มธ. และได้มีประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแสดงอาการ เคียด  
 แค้นการกระทำของศูนย์นิสิตฯ โค้ช ได้มีการเข้าเผ่าไปยังโศกเคอร์ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายได้  
 พยายามเข้าหาปราม ประชาชนที่ไม่ยอมเชื่อฟังจึงถูกกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นพวก เกี่ยวกับพวก  
 ศูนย์กลางนิสิตฯ ต่อมาเวลาประมาณ 01.15 น. ของวันที่ 6 ต.ค. 19 ได้มีประชาชนมาเพิ่มขึ้นประมาณ  
 60000 คน ทางมีความเคียดแค้นพยายามบุกเข้าไปใน มธ. และได้มีคนร้ายใน มธ. โค้ช อารุขป็นบึง  
 ออกมา แต่ไม่ถูกใคร ประชาชนที่หลบและพยายามที่จะบุกเข้าไปอีก แต่คนร้ายโค้ช ออกมาเป็นระยะ  
 ต่อมาเวลาประมาณ 02.00 น. ข้าราชการได้สั่งจาก พ.ต.ท.ธีรชัย เจริญ สวญ. สน.ชนะสงคราม  
 ให้นำกำลังตำรวจจำนวนหนึ่งไปรักษาการณ์ อยู่ที่ท่าพระจันทร์ร่วมกับ พ.ต.ท.บรมวด นิลคุปต์ สวญ.  
 สน.ชนะสงคราม และ พ.ต.อ.ประยกร กมารกุล ณ นคร รอง ผบก.น. เหนือ ข้าราชการ  
 อยู่ที่ท่าหน้าท่าพระจันทร์ จนกระทั่งเวลาประมาณ 06.00 น. ข้าราชการเสียงปืนดังอยู่ทางถนน  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนประชุม และขณะนั้นได้มีเสียงปืนดังออกมาจากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  
 ถนนท่าพระจันทร์ที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกจำนวนหนึ่งรักษาการณ์ อยู่จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหาที่กำบัง  
 เพื่อควาเสียงปืนมาจากไหนและขณะนั้นได้มีเสียงปืนดังออกมาเป็นระยะยิ่งมายังที่ ข้าราชการอยู่ จน  
 กระทั่งเวลา 08.00 น. ข้าราชการได้รับคำสั่งให้ยิงต่อสู้เพื่อป้องกันตนเอง ขณะนั้นได้มีประชาชนซึ่ง  
 อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พยายามที่จะออกมาทางประตูคึกคักมีแม่น้ำ เจ้าพระยาหลังศึกศิลปศาสตร์  
 ได้มีประชาชนหลายคนออกมา ข้าราชการได้รับคำสั่งให้ทำการจับกุมผู้ที่หลบหนีออกมา ขณะนั้นข  
 โค้ช ได้สังเกตเห็นว่ามีคนร้ายที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โค้ช ได้มาที่ ข้าราชการ ข้าราชการได้ปืน  
 ทุกส่วนตัวของ ข้าราชการ โค้ช โค้ช ไปแต่ไม่ทราบว่าถูกผู้ใดหรือไม และ ข้าราชการ โค้ช โค้ช ที่หลบหนีออกมา  
 นำลงเรือไปส่งยังท่าทางวังหลวง เพราะไม่สามารถนำผู้ต้องหามาได้ เพราะมีการยิงสกัดกั้นมาจากภายใน  
 ในอย่างหนาแน่น ข้าราชการ โค้ช โค้ช เป็นพวกส่วนตัวของ ข้าราชการ โค้ช โค้ช ไปยังที่คนร้ายยิงมาคือตึกพาณิชย์ศาสตร์  
 แต่ไม่ทราบว่าถูกผู้ใดเพื่อป้องกันชีวิตของ ข้าราชการ โค้ช โค้ช เป็นพวกส่วนตัวของ ข้าราชการ โค้ช โค้ช ไป 20 นาที ข  
 โค้ช โค้ช โค้ช โค้ช ที่หลบหนีมา นำส่งลงเรือไปจำนวนมาก ขณะที่ ข้าราชการ โค้ช โค้ช นำผู้ต้องหาหนีขึ้นจากบ้านนั้น ข  
 โค้ช  
 ลุกคนร้ายยิงสกัดกั้น ข้าราชการ โค้ช โค้ช จากตึกศิลปศาสตร์ ข้าราชการ โค้ช โค้ช เป็นพวกส่วนตัวยิง โค้ช โค้ช ไปอีก 6 นาที  
 แต่ไม่ทราบว่าถูกผู้ใด เพื่อป้องกันชีวิตตัว ข้าราชการ โค้ช โค้ช จนกระทั่งเวลาประมาณ 10.00 น. เศษ ข  
 โค้ช โค้ช โค้ช โค้ช เพราะ ข้าราชการ โค้ช โค้ช จะเขาเคลื่อนย้ายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนกระทั่ง เวลา  
 1.00 น. เศษ ข้าราชการ โค้ช โค้ช เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกจำนวนหนึ่งจึงได้เขาเคลื่อนย้ายทางถนนประชุม

www  
 ๒๕๑๘  
 ๒๕๑๘  
 ๒๕๑๘

ใบต่อคำให้การ ของ ร.ต.ต. เชิดชาย เศษะนันท์ พยาน  
คานหาพระจันทร์ และได้อำนาจไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขากลับรทางคานหาที่สนามฟุตบอล มธ.

หลังจากเหตุการณ์สงบแล้ว ข้าพชายภายหลังว่า ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม  
ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ 4 คนคือ ส.ต.ท.ณรงค์ เปลี่ยนสังคม ๗๕๕๗๗ ส.ต.ท. ลายอง อวมปรีก  
ส.ต.ท. เกษม รัถยารามภูรี พลาสงวน เมืองถ้ำ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บุบผารามและเจ้าหน้าที่  
กองปราบถูกยิงถึงแก่ความตาย 2 คน และมีเจ้าหน้าที่ ตำรวจอีกหลายนายถูกยิงบาดเจ็บ และมี  
ประชาชนโดนถูกแทงถึงแก่ความตายและพวกก่อการจลาจลโดนกระสุนปืนเจ้าหน้าที่ตำรวจ  
ถึงแก่ความตายหลายคน

ข้าพชายไม่เคยมีสาเหตุโกรธ เคืองกับบุคคลผู้ถูกจับหรือถูกยิงตายหลายคน

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง

ลงชื่อ ร.ต.ต.

พยาน

" ๐, ๓, ๓, ๐, ๖, ๕

สอบสวน/พิมพ์/อ่าน

281

282 162 243 / 1

ใบต่อคำให้การ ร.ต.ต. เจริญชัย เฮอร์นันด์ ฆาน

สถานีตำรวจนครบาลพระสังขราช

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๑๘

ข้าพเจ้าขอให้การเพิ่มเติมก่อนหน้าพนักงานสอบสวน โดยข้าพเจ้าได้สอบถามคนแล้วว่าจะได้  
 การด้วยความสัตย์จริง และข้าพเจ้ายืนยันความคำให้การเพิ่มเติม ข้าพเจ้าขอให้การดังต่อไปนี้ เมื่อวันที่ ๖ ค.ค.  
 เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.เศษ ข้าพเจ้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งได้เข้าทำการตรวจและ  
 เจ้าเคลียร์พื้นที่ทางม.ระดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กานคำพระจันทร์ โดยข้าพเจ้ากับพวกได้เข้าไปมหรณ์กับ  
 เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ เจ้าเคลียร์ทางคานหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หักกลางสนามฟุตบอล ซึ่งขณะนั้นมีผู้  
 ของพวกถูกจับกุมรวมอยู่กลางสนามฟุตบอล โดยมีประชาชนเข้ามาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และราย  
 ล้อมอยู่รอบๆสนามฟุตบอลประมาณ ๑๐๐๐ คนเศษ ข้าพเจ้ากับพวกได้รับคำสั่งให้คอยจับประชาชนที่ขณะนั้น  
 มีอาการวิงวอนจะเข้ามาทำร้ายผู้ที่ถูกจับกุมที่กลางสนามฟุตบอล ข้าพเจ้ากับพวกจึงได้แยกย้ายกันออก  
 กันประชาชนไม่ให้เข้ามาทำร้ายผู้ที่ถูกจับกุมที่กลางสนามฟุตบอลซึ่งไม่ทราบว่า เป็นผู้ใด ได้วางถนัดขึ้น ลวดน้ำยึดอม  
 ร่องเท้าเข้าไปยังกลุ่มผู้ต้องหาเท่านั้น ข้าพเจ้ากับพวกได้พยายามจับประชาชนไว้เพื่อออกนอกสนามฟุตบอล  
 แต่ประชาชนก็ยังพยายามที่จะเข้ามาทำร้ายผู้ต้องหาโดยได้มีประชาชนบางคนซึ่งไม่ทราบว่า เป็นผู้ใด ได้  
 ขวางขวกหน้าผู้ต้องหาที่กลุ่มผู้ต้องหาอื่น ข้าพเจ้ากับพวกได้พยายามที่จะดึงไปไกลกว่าประชาชนผู้ใด เป็นผู้ทำร้าย  
 กลุ่มผู้ต้องหาแล้วก็ไม่สามารถ ดมรวมได้ เพราะประชาชนรวมล้อมกันแน่น ข้าพเจ้ากับพวกก็ได้พยายามกัน  
 ประชาชนออกไปจนกระทั่งประชาชนเหล่านั้นออกไปจากสนามฟุตบอลจนหมด ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้  
 ส่งรถประจำทางมาเป็นจำนวนหลายคัน เพื่อที่จะนำผู้ต้องหาไปทำการควบคุม ข้าพเจ้ากับพวกก็ได้ช่วยเหลือ  
 ในการควบคุมตัวผู้ต้องหารายนั้นจนหมด จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.เศษ ข้าพเจ้ากับพวกจึงได้นำผู้  
 ทางการของสถานีเวม อพาสสนามฟุตบอลและใกล้ถึงมายัง สน.พระสังขราช เมื่อเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.

เศษ เป็นความจริง

ข้าพเจ้าได้ตั้งสัตยาธิญาณไว้

ลงชื่อ  
"เจริญชัย"  
ร.ต.ต.

ฆาน  
สอบสวน